

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN**  
**KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026**  
**NGUYỄN THỊ KIM HOÀNG**

- Họ và tên: **NGUYỄN THỊ KIM HOÀNG**
- Sinh năm 1986
- Đơn vị công tác: Công ty TNHH La Vie

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**

Bản thân tôi cảm thấy hết sức vinh dự, tự hào và trách nhiệm khi sự hiệp thương giới thiệu của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Mặc dù tôi chưa từng tham gia thực hiện công tác như một đại biểu nhân dân, tuy nhiên trong suốt 13 năm đi làm của mình, tôi cũng rất vinh dự được phục vụ và làm việc kể cả trong khu vực Nhà nước cũng như khu vực tư nhân, với hơn 9 năm gắn bó ở Sở Ngoại vụ tỉnh và hiện nay cũng được 4 năm làm việc ở công ty TNHH La Vie, cũng là một đơn vị với 35% vốn của Nhà nước.

Tôi nhận thức được rằng HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan Nhà nước cấp trên, người đại biểu HĐND là người được cử tri bầu ra, không chỉ là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân địa phương nơi bầu ra mình, mà còn đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri tỉnh nhà.

Nói về huyện Đức Hòa, mục tiêu kế hoạch phát triển KT – XH giai đoạn 2021 - 2025 của huyện là đưa Đức Hòa trở thành vùng đô thị trọng tâm phía Tây của vùng đô thị trung tâm TP.HCM và trở thành vùng kinh tế động lực phía Bắc của tỉnh Long An. Để đạt được điều này cần rất nhiều sự đồng lòng chung tay của các cấp, các ngành và dĩ nhiên không thể thiếu được sự đóng góp của quý cử tri.

So sánh với 5 năm về trước, hiện tại địa phương của chúng ta đã có nhiều thay đổi rõ rệt. Đi cùng những thay đổi đó, bản thân tôi nhận thấy có một số điều vẫn đề mà chúng ta cần phải quan tâm:

Thứ nhất, là vấn đề đang nóng hiện nay chính là vấn đề về y tế, sức khỏe và phòng dịch bệnh. Dịch bệnh nguy hiểm cho cộng đồng hiện nay mà cả thế giới đều e ngại và ai cũng phải đồng lòng phòng, chống là Covid 19. Nhưng đó không phải là vấn đề duy nhất về sức khỏe, mà còn bên cạnh đó là vấn đề thực phẩm gây hại như heo tai xanh, rau cải có thuốc trừ sâu, trái cây nhiễm độc,...sợ nhưng làm sao để tránh, đòi hỏi phải đồng lòng đề xuất để đưa ra giải pháp để bảo vệ bản thân chúng ta

Thứ hai, là về các vấn đề trật tự xã hội, là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp trong tỉnh, với lực lượng lao động ngoại tỉnh đông, sẽ dẫn đến không ít hệ lụy cho tình hình ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn. Thêm nữa là vấn đề về bình đẳng giới, mâu thuẫn, bạo lực gia đình, việc bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em.

Thứ ba, là vấn đề về ô nhiễm môi trường, phòng chống rác thải nhựa, ô nhiễm nguồn nước,...Chúng ta phải biết cách làm như thế nào để bảo vệ môi trường sống của bản thân, gia đình và cộng đồng. Ví dụ, khi phát hiện 1 cơ sở gây ô nhiễm thì báo ai, khi muốn làm 1 công việc gì đó liên quan xả rác vào nguồn nước nhưng muốn được tư vấn về cách làm thì nhờ đơn vị nào. Có rất nhiều cá nhân, gia đình lên án, tẩy chay chai nhựa, sản phẩm nhựa dùng 1 lần, tuy nhiên đó có phải là giải pháp tốt nhất để bảo vệ môi trường hay chúng ta phải chung tay sao cho tất cả các bao bì nhựa được đi về đúng nơi của nó để được tái chế thay vì lưu lạc ngoài đồng cỏ, dưới sông hay ra biển.

Thứ tư, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, vấn đề này liên quan cả về vấn đề sức khỏe và môi trường. Về nước uống, bản thân tôi là 1 người làm việc trong ngành nước uống, tôi tin 1 điều rằng rất ít người trong chúng ta biết phân biệt hay quan tâm phân biệt nước đóng chai, đóng bình và nước khoáng thiên nhiên, bản thân tôi cũng vậy cho đến khi tôi làm việc trong lĩnh vực này. Cũng vậy với nước sinh hoạt hàng ngày, nếu nhà chúng ta đã được sử dụng nước cấp hay nước máy, vậy bao nhiêu người trong chúng ta quan tâm về việc nước đó lấy từ nguồn nào, cấp thì do ai cấp và khi cấp thì ai đo kiểm về chất lượng. Theo như tôi biết thì đa phần nước ở khu vực chúng ta là sử dụng nước giếng. Mỗi 1 loại nước đều có quy chuẩn Quốc gia dành riêng cho nó, nếu uống nước không đạt chất lượng hay thậm chí nước

sinh hoạt có hàm lượng kim loại cao đều đe dọa đến sức khỏe. Sử dụng nước tiết kiệm, tăng tỷ lệ nước mặt, giảm tỷ lệ nước ngầm là những khuyến cáo và chính sách mà các cấp chính quyền đang quan tâm

Trước những thành tựu đạt được và những khó khăn hạn chế của tình hình KT - XH, quốc phòng, an ninh của tỉnh nói chung và của địa phương chúng ta trong nhiệm kỳ qua thì còn rất nhiều vấn đề phải quan tâm, đặc biệt trong giai đoạn vừa phải ổn định KT - XH vừa phải ứng phó với đại dịch. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Trước hết tôi xác định phải thực hiện tốt hơn nữa chức trách nhiệm vụ được giao, tham mưu tốt hơn nữa trong chuyên môn của mình, nhất là trong vấn đề liên quan về tư vấn chính sách cũng như những dự án liên quan về chăm sóc sức khỏe trong sử dụng nước sạch, tăng phần đóng góp của đơn vị mình cho phát triển KT- XH tại địa phương, và cộng đồng.

Thứ hai, với vai trò là 1 cá nhân làm việc ở khu vực tư nhân, đâu đó tôi thấy bản thân có nhiều nét tương đồng với quý cử tri, tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức, nắm bắt thực tiễn, kịp thời phản ánh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với HĐND, với các cấp, các ngành để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri

Thứ ba, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thông qua tìm hiểu, tham mưu xây dựng các chương trình thiết thực gắn bó với người dân trong thời kỳ mới, các chính sách về an sinh xã hội, chung tay để sống, làm việc, thích ứng với tình hình mới

Thứ tư, bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, phấn đấu đạt thành tích tốt trong công việc. Bên cạnh đó, là một người phụ nữ của thời đại mới, ngoài việc bản thân tôi tự rèn luyện, học tập, phấn đấu, tôi cũng muốn đồng thời sát cánh với chị em phụ nữ trong các vấn đề bình đẳng giới, tạo động lực, tạo cơ hội cho phụ nữ phát huy và đạt được nhiều thành công hơn trong cuộc sống và công việc.

Nhận thức rõ việc được giới thiệu ứng cử HĐND tỉnh vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ, trách nhiệm của mình; do đó, dù được cử tri tín nhiệm hay chưa được tín nhiệm, bản thân luôn coi đó là nguồn động viên để tiếp tục hoàn thành chức trách

nhiệm vụ được giao. Tôi mong muốn được sự ủng hộ, tín nhiệm của cử tri, giúp tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra, góp phần vào sự phát triển KT – XH tỉnh nhà và của địa phương chúng ta./.